

แนะนำสถาบัน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.(พ.)นพ. กีฎาพล วัฒนกุล*

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถือกำเนิดจากการที่ กองทัพบกดำริที่จะจัดให้มีสถานพยาบาลส่วนกลางสำหรับทหาร ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๕ จัดตั้งเป็นกองเสนาธิการจังหวัดทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระราชทานพระราชวังพญาไทจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาได้แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลทหารบก โอนการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกรมแพทย์สุขาภิบาลทหารบก (กรมแพทย์ทหารบกในปัจจุบัน) โดยได้กระทำพิธีเปิดป้ายชื่อ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นับเป็นเวลา ๕๖ ปีแล้วที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพอนามัยแก่ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะให้ บริการ ณ ที่ตั้งปกติแล้วสำหรับกำลังพลของกองทัพบก ยังมี หน่วยตรวจโรคอีก ๑๑ แห่งประจำอยู่ตามหน่วยทหารต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นอกจากนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ยังมีภารกิจ รับผิดชอบในการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ระดับต่างๆ ได้แก่ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล แพทย์ฝึกหัด และแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงภารกิจพิเศษ อาทิเช่น การจัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบความเดือดร้อนในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน จัด ชุดแพทย์ติดตามเมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน ฯลฯ



ปัจจุบัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นับเป็นโรงพยาบาล ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา ที่พร้อมจะให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเจ็บ มีนโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการ โดยมีแผนพัฒนาตามกระบวนการของ Hospital Accreditation (HA) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มี กิจกรรมหลายอย่าง เช่น ๕ ส., TQM, CQI, ESB และการ อบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้งานของโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมี การตั้งทีมงาน HA โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของ โรงพยาบาล ซึ่งต้องเน้นทั้งให้การรักษาและบริการควบคู่กันไป ตามคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการ ประทับใจ” จนได้รับการรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ในปี พ.ศ. 2514 - 2541 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้ฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2542 ได้รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีละไม่เกิน 6 คน การจัดการฝึกอบรมอยู่ในการดูแลของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองต่างๆทุกสาขา ภายใต้คณะกรรมการ วิชาการกลาง สำนักงานวิชาการ รพ.พระมงกุฎเกล้า

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แพทยสภามีมติให้ร่างหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว โดยในคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯชุดนี้ มีผู้แทน จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า ๒ ท่าน คือ พ.อ.กุลชัย ฐานพงษ์

*ผอ.กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และพ.ท.กัญญา วัฒนกุล(ยศขณะนั้น) หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของแพทยสภา (ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง พ.ศ. 2535) และอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในปี พ.ศ. 2542 โดย รพ.พระมงกุฎเกล้าเป็นหนึ่งในห้าสถาบันแรกที่เปิดการอบรมฯ และเป็นสถาบันแรกในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 1 ซึ่งสอบวุฒิบัตรในปี พ.ศ.2545 นั้น ผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งของรุ่นในปีนั้นเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก รพ.พระมงกุฎเกล้า



วิสัยทัศน์ (Vision)

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการบริการแบบบูรณาการ

ปรัชญา

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

หลักสูตรและการจัดการฝึกอบรม

๑. พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงตามวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็นที่พึ่งตนเองได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความอดทน อดกลั้น เป็นผู้ใฝ่รู้ อยู่เสมอ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้



๒. พัฒนาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยเน้นการให้ความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามสภาพเป็นจริง

๓. พัฒนาการติดตามประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

๔. คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันฝึกอบรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือช่วยเหลือ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล



กระบวนการฝึกอบรม

ก. จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีรูปแบบชัดเจน ดังที่มีรายละเอียดคู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข. แนวทางการประเมินผลของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

- การดูแลผู้ป่วย จัดให้มีการประชุมเพื่อศึกษกรณีผู้ป่วย เดือนละ ๑ ครั้ง และนำเสนอเพิ่มประวัติผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน เดือนละ ๑ ครั้ง

- การบันทึกเวชระเบียน มีการสุ่มตรวจเวชระเบียน สม่ำเสมอ ทุก ๑ เดือน

- ประเมินความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน โดยบุคลากรในสายงาน



ค. การบริการ จากสถิติผู้ป่วยที่มีรับบริการห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว พบว่า ๓ อันดับโรคที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยขึ้น เพื่อให้การดูแลสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้เป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการ

ง. การวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก สนับสนุนงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้คำแนะนำในการทำงานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะเพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยสำเร็จ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คณาจารย์

อาจารย์แพทย์ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรม 13 ท่าน ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 4 ท่าน และอนุมัติบัตรฯ 9 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.พ.อ.กัญญา วังนกุล 2.พ.อ.ธัญจิระพันธ์ 3.พ.อ.ดุสิต จันทยานนท์ 4.พ.อ.กวีพงษ์ โพธิ์วีเชียร 5.พ.อ.หญิง นีรมล เจียรณัย 6.พ.อ.มัญญา พรไชยะสิทธิ์ 7.พ.ท.หญิง อุษา ตันติแพทยากร 8.พ.ท.วันชัย นครศรีไศศุรีย์ 9.พ.ท.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ 10.พ.ท.ธิตินันท์ วาจรัต 11.พ.ต.ชัชอนันต์ สงวนพงษ์ 12. พ.ต.หญิง วัชรภรณ์ เพ็ญศิริ 13.พ.ต.หญิง พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ 1.พลตรี กุลชัย ฐานพงษ์ 2.พ.อ.พันธุ์ทิพย์ ทองอุปการ และอาจารย์ท่านอื่นๆตามหัวข้อวิชา (topic) พิเศษ นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งมีที่ตั้งในหน่วยทหารในกรุงเทพมหานครซึ่งมีแพทย์ประจำ คือ 1.พ.ท.หญิง มนต์สวรรค์ เอี่ยมสมบูรณ์ 2.พ.ท.หญิง สายพิน ปานขาว 3.พ.ท.หญิง นพวรรณ ถาวรพิชิตจรรยา 4.พ.ท.หญิง อุไรวรรณ พูลผล 5.พ.ท.หญิง คณิงนุช ทองขุนนา 6.พ.ท.หญิง ศิริวรรณ เม่าจินดา 7.พ.ท.หญิง นิยม เกิดศิริ 8.พ.ท.หญิง จิรมา จังกาจิตต์ 9.พ.ท.หญิง จินตนา เกาว์โท 10.พ.ท.หญิง โชติกา พันธุ์คำ 11.พ.ต.หญิง วัชรภรณ์ เพ็ญศิริ 12.พ.ท.หญิง วัชรภรณ์ พรไชยะสิทธิ์

แพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

จำนวนแพทย์ประจำบ้านตั้งแต่เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 28 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ รุ่นที่ 1 พ.ศ.2542 พญ.วิไลนา มะลิตอง รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2543 นพ.ธิตินันท์ วาจรัต, นพ.สมชาย สุขอารีย์ชัย, นพ.เอกลักษณ์ ติ่งโรจน์ รุ่นที่ 3 พ.ศ.2544 พญ.อมรรัตน์ เทพภรณ์, พญ.แสงสุลี ธรรมไกรสร, นพ.ชัชอนันต์ สงวนพงษ์, นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง, พญ.สายรัตน์ นกน้อย, พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี รุ่นที่ 4 พ.ศ.2545 ร.ท.หญิง พัฒน์ศรี ตันติลีปกร, ร.อ.หญิง วัชรภรณ์ เพ็ญศิริ, พญ.ณัฐณี อิศรางกูร ณ อยุธยา, พญ.สุติพร เหลืองสุวิมล, พญ.มณฑิรา ศรีพลตรัง รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2546 ร.ต.ภฤติ เนื่องจำนงค์, พญ.พิรุณี สัพโส, นพ.ยุทธนา สุทธิธนากร, พ.ท.สันติภาพ สังข์ชู รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2547 พญ.นฤมล ปัญจะมะวัต, พญ.พัชรี เลิศประวีตร, ร.ต. นพ.อรรถสิทธิ์ ประดิษฐ์พรกุล, พญ.ภฤชญา เนตรียนนท์ รุ่นที่ 7 พ.ศ.2548 ร.อ.หญิง พญ.จรรยาภักษ์ พลอยสุภา, ร.อ.หญิง พญ.หทัยพร อิมวิทยา, พญ.ปรินดา อูจจาวาทิ รุ่นที่ 8 พ.ศ.2549 ร.อ.นพ.อิสระ สมพร

ปัจจุบัน สปสช. และ ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัว ได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมกันในการเพิ่มจำนวนแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงสร้างและบทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้มีความชัดเจน รวมทั้งการจัดระบบสนับสนุน, สร้างแรงจูงใจ, ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่องานบริการปฐมภูมิ (primary care) และจัดให้มีการประชุมเป็นประจำสม่ำเสมอระหว่าง สปสช. ราชวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอชวนเชิญน้องๆแพทย์ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้พิจารณาเลือกฝึกอบรมในสถาบัน 25 แห่ง ตามภูมิลำเนาที่เหมาะสมและมีความสุขสนุกกับงานเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยกัน